



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที 18 เดือนเมษายน พ.ศ.2559 หน้า 23

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

สกอ.เปิดเวทีชุมนุมผลงานคณาจารย์ ปฏิบัติการเรียนรู้-ผลิตบัณฑิตทันโลกศตวรรษ21

น.ส.อาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เลขาธิการ กกอ.) กล่าวในการเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง ปฏิบัติการการเรียนรู้ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับสมาคมเครือข่าย การพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ว่า สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ และเป็นแหล่งสำคัญในการผลิตบัณฑิตที่ดีมีคุณภาพเพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศ ทั่วโลกสำคัญที่เป็นเครื่องมือในการผลิตบัณฑิตเหล่านี้คือการจัดการกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยมีอาจารย์ผู้สอนเป็นองค์ประกอบสำคัญที่มีส่วนทำให้การจัดการกระบวนการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพได้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

เลขาธิการ กกอ. กล่าวว่า กรอบมาตรฐานดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาและอาจารย์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สามารถผลิตบัณฑิตที่ดีมีคุณภาพครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม, ความรู้ สติปัญญา,

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ, การวิเคราะห์เชิงตัวเลข และการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการพัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาที่มีได้มุ่งให้บัณฑิตมีแต่ความรู้ แต่ให้มีคุณธรรม ทั้งยังมีความสามารถในการทำงาน และสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ด้วยตนเอง เป็นพลเมืองของประเทศที่มีคุณภาพสำหรับโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมาก

น.ส.อาภรณ์กล่าวด้วยว่า การจัดการอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21 จึงต้องพัฒนาบัณฑิตให้ตระหนักถึงจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนา อันจะนำไปสู่การพัฒนาพลังปัญญาที่จะทำให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

“ปี 2559 เป็นปีเริ่มต้นศตวรรษที่ 2 สกอ. จึงเห็นสมควรให้จัดการประชุมวิชาการเรื่องปฏิบัติการการเรียนรู้ขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ ให้ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการจัดการกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เพื่อก่อให้เกิดเครือข่ายขับเคลื่อนตอบรับความต้องการของประเทศและโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างเข้มแข็งต่อไป” เลขาธิการ กกอ.กล่าว

